

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2021**

1. Tiên phong chuyển đổi số, hướng tới ngành nông nghiệp minh bạch

Theo ông Lê Minh Hoan - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ trước đến nay chúng ta đã nói nhiều đến kinh tế tri thức, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 nhưng thực hiện vẫn rất chậm chạp. Đã đến lúc phải thay đổi, dù mọi sự thay đổi đều luôn gặp khó khăn, trở ngại, nhưng phải quyết tâm và kiên trì thực hiện. Chuyển đổi số hướng đến nền nông nghiệp minh bạch (dữ liệu, thông tin), để phát triển bền vững, để vươn xa hơn.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị lãnh đạo chủ chốt các đơn vị trực thuộc, tư lệnh ngành nông nghiệp các địa phương phải nhận thức rõ trách nhiệm, bổn phận với hàng triệu nông dân Việt Nam. Tư lệnh ngành nông nghiệp Việt Nam cũng khẳng định, Bộ sẽ bắt tay ngay vào chuyển đổi số để không lỡ nhịp “đàn tàu”. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

2. Đồng Tháp tổng kết bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Sau 05 tháng khẩn trương và tích cực, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tỉnh Đồng Tháp đã thành công tốt đẹp và được tổng kết vào chiều 18/6.

Theo đồng chí Phan Văn Thắng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy/ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh/Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh, điều đáng quý hơn là cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp ngay trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc đóng góp cho sự thành công của cuộc bầu cử, dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua cho 15 tập thể và tặng Bằng khen cho 88 tập thể, 193 cá nhân.

Đồng chí Lê Quốc Phong – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử tỉnh đánh giá cao công tác tổ chức của Ủy ban bầu cử tỉnh, trong đó đã bầu cử cơ bản đủ về số lượng và đạt yêu cầu về chất lượng đề ra, an ninh trật tự được đảm bảo, công tác tuyên truyền đa dạng và phong phú. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

3. MTTQ Việt Nam tỉnh đạt nhiều kết quả nổi bật 6 tháng đầu năm

Theo Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong, điểm nổi bật của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong 6 tháng đầu năm đó là công tác nắm bắt tình hình nhân dân và phản ánh kịp thời đến các cấp, các ngành có liên quan, từ đó có giải pháp tháo gỡ khó khăn của nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tham gia tích cực trong phòng, chống dịch Covid-19, tuyên truyền, vận động và vào cuộc trực tiếp bằng những hành động cụ thể như: Kêu gọi, tiếp nhận quyền góp, ủng hộ Quỹ vắc xin, Quỹ phòng, chống dịch Covid-19; hỗ trợ cho các địa phương, lực lượng tuyến đầu trong phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phát huy tốt khối đại đoàn kết, sức mạnh các tầng lớp nhân dân trong tham gia các chủ trương lớn của tỉnh, các phong trào của

Mặt trận Tổ quốc như: Tổ nhân dân tự quản, Hội quán, xây dựng nông thôn mới, chăm lo đối tượng khó khăn v.v. - Bí thư Tỉnh ủy đánh giá. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

4. Thăm, chúc mừng Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp ngày Báo chí

Sáng 18/6, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong đến thăm và chúc mừng Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp nhân kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2021). Cùng đi với Đoàn có Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đoàn Thanh Bình.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong đánh giá cao sự nhiệt huyết, sáng tạo, nhanh nhạy, dấn thân của đội ngũ phóng viên của Đài, đã bám sát những vấn đề thời sự, phản ánh chính xác, trung thực, khách quan, có tính định hướng các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh đến với nhân dân. Trong đó, Đài có nhiều chương trình mới, thu hút người xem, đạt rating cao.

Bí thư Tỉnh ủy chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công đến tập thể đơn vị nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, đồng thời cho rằng, trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin, áp lực từ báo chí phi truyền thống, Đài cần phát huy nội lực sẵn có, sáng tạo các sản phẩm mới, bám sát các chủ trương, định hướng lớn của tỉnh; tích cực tuyên truyền, quảng bá hình ảnh quê hương, con người Đồng Tháp đến bạn bè trong và ngoài nước v.v.. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

5. Thư chúc mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Nhân kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2021), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa đã gửi thư chúc mừng và bày tỏ sự tri ân đối với các nhà báo, phóng viên trong và ngoài tỉnh. Cổng Thông tin trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

6. Báo chí đồng hành cùng sự phát triển của Đồng Tháp

Đồng hành cùng sự phát triển của Đồng Tháp, thời gian qua, các cơ quan báo chí, truyền thông trong và ngoài tỉnh đã tích cực tuyên truyền, phản ánh các chủ trương, giải pháp điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Tháp rất tích cực. Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6), Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp tổng hợp một số hình tác nghiệp của các phóng viên, nhà báo tại các sự kiện, hoạt động nổi bật của tỉnh trong thời gian gần đây. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

7. Đồng Tháp hỗ trợ nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vượt qua Covid-19

Sáng 18/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức xuất quân Chương trình “Nông sản Đồng Tháp - san sẻ yêu thương” cùng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vượt qua đại dịch Covid-19.

Khoảng 20 tấn gạo, 05 tấn khoai lang, 300 kg cá khô, 600 chai nước mắm, 1.000 trứng gà sẽ được vận chuyển bằng xe tải từ Đồng Tháp đến Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng trị giá hơn 300 triệu đồng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vận động các tổ chức, địa phương và mạnh thường quân hỗ trợ.

Đồng chí Lê Thành Công - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy/Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho biết, trong buổi sáng nay, các nông sản và nhu yếu phẩm này sẽ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp chuyển đến Ủy ban Mặt trận Tổ

quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ cho người dân Thành phố gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

8. Phấn đấu đến năm 2025, 40% công dân đạt danh hiệu công dân học tập

Sáng ngày 18/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020”.

Qua 08 năm thực hiện Đề án, đến nay, tỷ lệ người biết chữ độ tuổi từ 15 – 60 đạt 97,85%; số cán bộ, công chức, viên chức tham gia học tập nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm đạt 93,89%; cán bộ, công chức giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp được đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình quy định đạt 84,98%; số học sinh, sinh viên được học kỹ năng sống thông qua các môn học tại các cơ sở giáo dục đạt 64,6% v.v..

Đến năm 2020, tỉnh Đồng Tháp có 12/12 huyện, thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ mức 1; 10/12 huyện, thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; có trên 347.000 Gia đình học tập, 684 Dòng họ học tập, 668 Cộng đồng học tập và 785 Đơn vị học tập. Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học các cấp và các sở, ngành đã phối hợp vận động, trao tặng Tủ sách khuyến học; duy trì các hoạt động Tuần lễ “Sách và Văn hóa đọc”, “Hè vui đọc sách”, “Chuyến xe tri thức” với hàng ngàn bộ tài liệu phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của Nhân dân. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

9. Ca mắc Covid-19 mới (cách ly ngay sau khi nhập cảnh) được kiểm soát

Trưa 18/6, Bộ Y tế công bố BN12257 ghi nhận tại khu cách ly tập trung Phòng khám Đa khoa Quân dân y Giồng Găng, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.

Bác sĩ Chuyên khoa II Đoàn Tấn Bửu – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cho biết, đây là trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam đã đưa đi cách ly tập trung ngay từ đầu, nên không có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng (khi nhập cảnh trái phép, bệnh nhân được Đồn biên phòng phát hiện sớm nên không tiếp xúc với người ngoài).

Ngoài ra, trong thời gian thực hiện cách ly y tế tập trung, bệnh nhân chấp hành nghiêm theo quy định, luôn mang khẩu trang khi tiếp xúc người xung quanh; các trường hợp F1 cũng đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, chưa phát hiện lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung
NGUYỄN CÔNG MINH**

**Biên tập
TĂNG VĂN KHƯƠNG**

**Trình bày
VÕ THANH TOÀN**

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: www.dongthap.gov.vn

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Điện thoại: 02773.853949